

Đánh giá dự án giữa kỳ

từ ngày mùng 2 đến ngày 20 tháng 11 năm 2008

Thời gian từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 11 năm 2008, dự án đã tiếp đón Ban đánh giá giữa kỳ. Họ đến để kiểm chứng và xác nhận các kết quả đầu ra, các thành tựu mà Dự án đã đạt được cũng như nguồn đầu vào cho giai đoạn giữa kỳ của Dự án, dựa theo các nội dung ghi trong ma trận thiết kế dự án và bản kế hoạch hành động; để đánh giá hoạt động của Dự án dựa trên 5 tiêu chí đánh giá: Hiệu suất, tính hiệu quả, tầm ảnh hưởng, tính phù hợp và tính bền vững để nâng cao hiệu quả các hoạt động của Dự án trong giai đoạn nửa sau của Dự án; để chia sẻ trách nhiệm, nhiệm vụ giữa các bên liên quan của Dự án trong việc tiến hành các hoạt động của Dự án và tăng cường nhận thức chung về trách nhiệm đồng thời thực hiện Dự án trong giai đoạn nửa sau của Dự án và sau khi Dự án kết thúc; để làm rõ các khó khăn/vướng mắc còn tồn tại trong giai đoạn nửa sau của Dự án và đề ra các biện pháp xử lý; để vạch ra kế hoạch hoạt động và kế hoạch cho nguồn đầu vào trong giai đoạn nửa sau của Dự án.

Thành viên của đoàn đánh giá đến từ 2 phía: phía Việt Nam và phía Nhật Bản cụ thể như sau:

Phía Việt Nam:

- Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN & PTNT, Trưởng nhóm Việt Nam.
- Ông Nguyễn Xuân Trạch, Trưởng khoa Chăn nuôi, Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
- Ông Nguyễn Thành Dương, Chuyên viên Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ông Nguyễn Anh Minh, Chuyên viên, Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ NN&PTNT

Phía Nhật Bản:

- Ông Hiroaki Okuchi, Giám đốc Ban II, Ban Chuyên trách vùng Trồng lúa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển NT, cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Trưởng nhóm Nhật Bản.
- Ông Shigeru Kudo, Phó giám đốc Trạm Niikappu, Trung tâm Giống Gia súc Quốc gia
- Bà Mari Miura, Ban II, Ban Chuyên trách vùng trồng lúa, Phòng NN & PTNT, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
- Ông Kimihiro Konno, Ban tư vấn, Phòng kinh doanh thứ 2, Công ty TNHH Tầm nhìn và Tinh thần cho Hợp tác Quốc tế (VSOC) .

Trong suốt 18 ngày làm việc vất vả, Đoàn đánh giá đã đi thăm 2 vùng mục tiêu của dự án là Mộc Châu và Vĩnh Tường; 2 vùng hợp tác của dự án là Hưng Yên và Thanh Hóa. Ở mỗi vùng Đoàn đều có những cuộc họp với chính quyền, nói chuyện với người chăn nuôi và phỏng vấn các kỹ thuật viên địa phương của dự án. Đoàn còn đến thăm Trung tâm đào tạo và khuyến nông kỹ thuật chăn nuôi bò sữa (STED), có buổi phỏng vấn giám đốc Trạm và các đối tác toàn thời gian của dự án. Kết thúc chuyến đánh giá, Đoàn đã đưa ra những kết luận đánh giá và trình bày các kiến nghị của Đoàn với dự án. Nói chung, tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án có thể nói đã thỏa mãn 5 tiêu chí đánh giá đề ra. Tuy nhiên, vẫn cần có sự chỉnh sửa rà soát lại và mô tả cụ thể hơn nữa

các hoạt động và chỉ tiêu đánh giá được đề cập trong Ma trận thiết kế dự án. Do đó, Đoàn đánh giá đã đệ trình một số kiến nghị về thay đổi số lượng vùng mục tiêu, nâng cao năng lực cho các ứng viên Giảng viên quốc gia, nâng cao năng lực cho các ứng viên Giảng viên cấp cơ sở, hệ thống chứng chỉ cho Giảng viên quốc gia, mở rộng các kết quả dự án và quy mô dự án thông qua các cơ quan thực hiện dự án, vấn đề thiếu điện, các bài học rút ra từ dự án nhằm cải thiện chất lượng hơn nữa cho các dự án khác sau này, sửa đổi ma trận dự án và nguồn đầu vào cho giai đoạn nữa sau dự án.

Các kết quả và đề xuất này của Đoàn đánh giá được dự án đánh giá cao. Dự án đã căn cứ vào các kiến nghị đó để tiến hành chỉnh sửa Ma trận thiết kế dự án và kế hoạch hoạt động trong năm 2009-2010. Các điều chỉnh này đã được chấp thuận bởi Ban quản lý dự án và Ban điều phối chung của dự án.